



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๒๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐

**สรุปประเด็น “เสวนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฯ มรพส.”
มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ สร้างนวัตกรรมใหม่สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน**

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดเสวนา “หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” ณ ห้องปางอุบล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างวังจันทน์เรื่อรวีว โดยมีผู้ร่วมเสวนา คือ ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์, ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์, ดร.สมบุญ เสี่ยมบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยฯ, ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ ทั้งนี้จัดให้มีการร่วมเสวนาในประเด็นสำคัญต่างๆ โดยมีผลสรุปการเสวนา ดังนี้

๑.) ปัจจุบันนี้ แนวโน้มนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศมีอัตราการลดลง **มรพส.** ยังนับว่าโชคดีที่มีจำนวนนักศึกษาใหม่ในปีนี้ลดลงเพียง ๔๐๐ คนเท่านั้น เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ดี เป็นเมืองศูนย์กลางทางการศึกษาและเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่ได้รับผลกระทบด้านจำนวนนักศึกษามากนัก รวมทั้งเนื่องมาจาก **มรพส.** เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง ค่อนข้างเป็นที่ยอมรับจากนักศึกษาและผู้ปกครองโดยทั่วไป

๒.) มุ่งหวังให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกิดความตระหนักในคุณค่า และความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งควรรู้จักตนเอง และรู้ว่าทิศทางของราชภัฏควรมุ่งไปทิศทางใดตามแนวปรัชญา วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏ เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน (แบบบูรณาการ) เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน”

๓.) มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้เกิดการคิดหลักสูตรใหม่ๆ ที่เป็นการบูรณาการแบบพหุวิทยาการ หลอมรวมคณาจารย์และทรัพยากรการเรียนรู้อจากหลากหลายคณะ ไม่ควรยึดติดกับอุปสรรคความเป็นคณะวิชาในอนาคต ตลอดจนความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยขึ้นอยู่กับหลักสูตรสาขาวิชา

๔.) ควรมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานของทุนทรัพยากรในท้องถิ่น (โจทย์วิจัยต้องมาจากท้องถิ่น) เพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์และการให้บริการความรู้แก่ชุมชนท้องถิ่น

๕.) ควรมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์จังหวัด เพื่อแก้ปัญหาพัฒนาคุณภาพนักเรียนและคุณภาพโรงเรียน นำไปสู่การพัฒนาเป็นศูนย์นวัตกรรมจัดการเรียนการสอน, Coaching & Mentoring, PLC

๖.) มุ่งผลิตครูในระบบสถานศึกษาตามภาวะที่ความต้องการ และความขาดแคลนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และควรส่งเสริมการพัฒนาครูนอกระบบสถานศึกษา เช่น ครูเกษียณ ครูช่าง ครูแนะแนว ครูนันทนาการ เพื่อการประกอบอาชีพทางเลือกที่นอกเหนือจากการเป็นครูในโรงเรียน

๗.) ควรส่งเสริมการวิจัยสร้างองค์ความรู้ในเชิงศิลปวัฒนธรรม สู่การเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะในพื้นที่เขตบริการในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ



ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ที่ผ่านมา **ดร.สมบุรณ์ เสงี่ยมบุตร** นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วย **ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดี** และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้กับนางสาวจิตติมา สุขจิตร นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี-

อุตสาหกรรม มรพส. ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ หรือ IDC RoBoCon2017" ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีประเทศที่เข้าร่วม ๘ ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, จีน, สิงคโปร์, อียิปต์, เม็กซิโก, บราซิล และประเทศไทย

ศูนย์ไอที เปิดระบบให้นักศึกษาใหม่ รหัส ๖๐ ลงทะเบียนจองสอบความรู้ ๓ รายวิชา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. แจ้งให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ (เทียบโอน) รหัส ๖๐ เข้ารับการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน ๓ รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ <http://3lang.psu.ac.th> ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ สำหรับการลงทะเบียนวันสอบ โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เนื่องจากหากมีการส่งข้อมูลแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวันสอบได้ โดยจะมีการเริ่มสอบตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๐๐๐ ต่อ ๖๔๐๑

มรพส. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ป.ป. พร้อมพิธีไหว้ครู ๑๐ ก.ย. ๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดพิธีไหว้ครูแก่นักศึกษาภาคกศ.ป.ป. (วันเสาร์ - อาทิตย์) ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมศรีวิจิตรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ขอให้นักศึกษาภาค กศ.ป.ป.ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน และในวันเดียวกันจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.ป.ป. (วันเสาร์ - อาทิตย์) รหัส ๖๐ ในเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมศรีวิจิตรโชติ มรพส. รวมทั้งปฐมนิเทศแยกตามคณะ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไปตามห้องประชุมต่างๆ เพื่อแจ้งข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมแนะนำคณาจารย์ผู้สอนที่จะดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาตลอดหลักสูตร

◆◆ **กองบริหารงานบุคคล มรพส.** ได้ตรวจสอบแบบฟอร์มการเพิ่มวุฒิการศึกษา ซึ่งรายละเอียดบางประการไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วน ดังนั้นเพื่อให้แบบฟอร์มดังกล่าวมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น จึงได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่และขอยกเลิกแบบฟอร์มเดิม หากผู้ใดมีความประสงค์ใช้แบบฟอร์มดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ <http://personnel.psu.ac.th/download.php> ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป